



TIẾP TỤC PHÁT HUY PHẨM CHẤT CỦA QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG, XỨNG ĐÁNG LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CỦA ĐẢNG Ở CƠ SỞ

ĐẶNG QUÂN THỤY*

NHỮNG năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới tác động vào trong nước; trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; trước nguyện vọng tha thiết của lực lượng cựu chiến binh, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và xác định: "Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ chính thức của Hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". "Hoạt động của Hội Cựu chiến binh quan trọng là ở cơ sở như các tổ chức đoàn thể khác".

Qua 15 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam không ngừng phát triển, trưởng thành, đã khẳng định vị trí, tính chất là một đoàn thể chính trị - xã hội, trở thành chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, có uy tín trong nhân dân, trở thành tổ ấm của anh chị em cựu

chiến binh trong cả nước. Đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có gần hai triệu hội viên, sinh hoạt tại 14 855 tổ chức hội ở cơ sở, trong đó có 10 639 tổ chức ở xã, phường, thị trấn, 4 216 là tổ chức ở cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Tổ chức cơ sở hội phát triển bám rễ tới phần lớn các thôn xóm, ấp, bản, khu phố trong cả nước. Với tổ chức và lực lượng đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: vận động cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ hiểu biết về mọi mặt, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của cựu chiến binh, góp phần cùng toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, hoạt động tình nghĩa; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho

* Trung tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

thể hệ trẻ; tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.

Xã, phường, thị trấn là nền tảng của xã hội ở cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn vững mạnh thì việc tuyên truyền, vận động toàn dân hiểu và thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở mới có kết quả, góp phần vào việc tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất, biến mục tiêu, lý tưởng của Đảng thành hiện thực cách mạng. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở thực sự vững mạnh, là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó có Hội Cựu chiến binh.

Bằng uy tín và sự kiên trì thuyết phục, cán bộ, hội viên của Hội đã góp phần tích cực trong công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, gắn bó mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội đã tích cực đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, đóng góp ý kiến với các cấp ủy, chính quyền địa phương về các chương trình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong điều kiện được sống gần dân, có quan hệ mật thiết với nhân dân, tổ chức Hội ở cơ sở đã cùng với các đoàn thể nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện *Quy chế Dân chủ ở cơ sở*, kiên quyết đấu tranh chống các tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để làm tròn trách nhiệm trên, trước hết phải xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Ý thức rõ điều đó, 15 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thường xuyên chăm lo xây dựng Hội cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội cơ sở, (chi Hội và hội viên). Mọi hoạt động của Hội ở cơ sở đã đi dần vào nền nếp; nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao

được chất lượng. Hội có nhiều hình thức vận động, tuyên truyền, giáo dục thích hợp cho từng đối tượng hội viên ở từng địa bàn khác nhau. Nhờ vậy, trước mọi biến động của tình hình thế giới và khu vực, trước những thách thức, khó khăn mà đất nước phải đương đầu, đại bộ phận hội viên vẫn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, vào đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; hăng hái tham gia các phong trào cách mạng, nhiều cuộc vận động sâu rộng ở cơ sở, nhiều gương điển hình tiên tiến xuất hiện trên các lĩnh vực. Trong cuộc sống hằng ngày, đại đa số hội viên cựu chiến binh vẫn giữ được sự trong sáng về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhiệt tình, tận tụy với công việc của Hội, công việc của thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, gắn bó với nhân dân trong cuộc sống, hăng hái lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, gìn giữ tình làng nghĩa xóm, đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, sống có tình nghĩa, thủy chung, nhân ái, sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Từ những việc làm đó, Hội Cựu chiến binh có cơ sở và điều kiện chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trong sạch là một nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh đã được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết 09-NQ/TU. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở đã tích cực thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy ở cơ sở về công tác cựu chiến binh, góp nhiều ý kiến, nhiều giải pháp mang tính khả thi với cấp ủy và chính quyền trong việc đề ra nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Tổ chức Hội ở cơ sở, mà trực tiếp là chi hội, phân hội, thường xuyên động viên, nhắc nhở hội viên gương mẫu thực hiện nghị quyết của cấp ủy, các nhiệm vụ, các chương trình hoạt động và các phong trào ở cơ sở, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện. Thông qua công tác vận động nhân dân cự chiến binh và nhân dân, Hội chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên, của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; đồng thời đề xuất những biện pháp giải quyết phù hợp, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đông đảo cự chiến binh và nhân dân. Hội coi trọng việc bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên là đảng viên có phẩm chất chính trị tốt và trình độ năng lực tương xứng tham gia vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Trong nhiệm kỳ 2004 - 2009, theo số liệu báo cáo của 40 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia vào Hội đồng nhân dân cấp cơ sở là 53,53%, trong đó: giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân là 91,53%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân là 47,29%, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân là 38,1%; ở thôn xóm, bản làng, khu phố, hàng vạn cự chiến binh được tín nhiệm bầu vào ban chi ủy, làm bí thư, phó bí thư chi bộ, làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đối với các cự chiến binh tham gia cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể ở cơ sở, Hội luôn quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Mặt trận, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Trước tình hình khiếu kiện của nhân dân ở một số

địa phương, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở đã tổ chức, động viên những cán bộ, hội viên có tín nhiệm tiếp xúc với dân, thuyết phục dân có lý, có tình, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bằng uy tín, sự hiểu biết và kiên trì thuyết phục, nhiều hội viên đã góp phần quan trọng vào công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, mâu thuẫn giữa nhân dân với một số cán bộ, xây dựng niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền và cán bộ ở cơ sở.

Ở những địa bàn quan trọng, tổ chức của Hội ở cơ sở đã cùng với công an, xã đội kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp ngăn chặn những hành động quá khích, xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Nhất là các chi hội đã huy động lực lượng phối hợp với các đoàn thể nhân dân vận động quần chúng đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hành động phá hoại của các thế lực thù địch theo đúng phương châm xử lý của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Hội và cũng là tình cảm của cán bộ, hội viên đối với thế hệ tương lai của đất nước. Tổ chức của Hội ở cơ sở đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi mới hình thức tập hợp, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức quốc phòng cho tuổi trẻ. Nội dung tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ từng bước được bổ sung, phát triển. Bên cạnh việc coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của dân tộc, Hội chú ý giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tinh thần tự lực,

tự cường, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phòng chống các tệ nạn xã hội cho thế hệ trẻ. Tổ chức của Hội ở cơ sở còn đóng góp tích cực vào việc giáo dục ý thức quốc phòng, động viên thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương. Đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các chi hội tập hợp anh chị em sinh hoạt tại câu lạc bộ quân nhân, nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục tham gia công tác an ninh, quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Hết quý III năm 2004, cả nước đã tổ chức được 7 800 câu lạc bộ, thu hút trên 57 vạn cựu quân nhân tham gia. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở chú trọng việc củng cố, xây dựng về tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các chi đoàn và tổ chức đoàn ở cơ sở với tinh thần: Ở đâu có chi hội cựu chiến binh ở đó có chi đoàn thanh niên; giúp đỡ cơ sở đoàn từ yếu kém vươn lên. Năm 2004, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở đã cùng với Đoàn Thanh niên xây dựng 831 chi đoàn mới; giáo dục, bồi dưỡng trên 7 000 thanh niên tiên bộ trở thành đoàn viên và 2 928 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, trước hết, Hội phải xóa được hộ cựu chiến binh đói nghèo, khuyến khích các hộ làm giàu chính đáng. Cuộc vận động "Cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình" được phát động trong toàn Hội, đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái, sáng tạo, vượt khó của cựu chiến binh, mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống của cựu chiến binh từng bước được

cải thiện. Nếu như năm 1992, trên 50% số hộ hội viên cựu chiến binh đời sống rất khó khăn, trong đó có trên 30% số hộ đói nghèo, thì đến tháng 6-2004, đã cơ bản xóa được hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn khoảng 5%. Hiện nay, hàng vạn cựu chiến binh đứng ra thành lập và trực tiếp làm giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của cựu chiến binh đã giải quyết việc làm cho hàng vạn cựu chiến binh và người lao động. Nhiều tổ chức của Hội ở các cơ sở đã tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn như: làm đường, xóa cầu khỉ, làm thủy lợi, tham gia công tác khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Từ thực tiễn, có thể khẳng định rằng, Hội Cựu chiến binh đã có đóng góp đáng kể vào việc biến chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở thành hiện thực, góp phần làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tăng thêm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Ở nhiều nơi, tổ chức Hội, hội viên, được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đánh giá là lực lượng đi đầu thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế và các phong trào xã hội ở địa phương.

Qua 15 xây dựng và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể nhân dân và sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động đúng mục đích, có hiệu quả. Với những thành tích đã đạt được, Hội Cựu chiến binh đã được Đảng đánh giá: "Hội Cựu chiến binh Việt Nam xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở".

(Xem tiếp trang 55)

biệt giữa các vùng, giữa thành phố với nông thôn và vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, ven biển, vùng hải đảo. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ, làm trong sạch địa bàn và ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị trong *Khu vực phòng thủ*, tổ chức triển khai xây dựng công trình phòng thủ quân sự và dân sự.

Để các địa phương có thể thực hiện tốt phương châm *xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh* trong mọi tình huống, phát huy được nguồn lực tại chỗ, Bộ Tư lệnh Quân khu V đề nghị Chính phủ chỉ đạo đầu tư xây dựng điểm từ 1 đến 2 tỉnh về mô hình xây dựng các công trình phòng thủ để tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn quốc. Hằng năm có quy định cụ thể tỷ lệ ngân sách của các địa phương đầu tư cho xây dựng *Khu vực phòng thủ* và cho quốc phòng; chỉ đạo các bộ, ban, ngành trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường, nhất là chế độ chính sách đãi ngộ cho lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng cần tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng kế hoạch B và chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch B theo phân cấp; tăng cường kiểm tra, giúp đỡ các cơ quan, cơ sở thuộc ngành ở các tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao về xây dựng *Khu vực phòng thủ*, thực hiện thống nhất các kế hoạch từ trung ương đến cơ sở. Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu điều chỉnh, tổ chức xây dựng một số nhà máy công nghiệp quốc phòng trên tuyến 2 (tuyến trung du, miền núi giáp Tây Nguyên với các tỉnh đồng bằng ven biển trên địa bàn Quân khu); có quy chế chỉ đạo, chỉ huy thống nhất giữa các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng hoạt động trên biển, ven biển, biên giới như quân sự, biên phòng, cảnh sát biển, công an, hải quan, thủy sản, vận tải biển trong các tình huống để bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trong thời kỳ mới. □

TIẾP TỤC PHÁT HUY...

(Tiếp theo trang 49)

Tuy nhiên, nhận thức của một số ít cán bộ, hội viên về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở còn hạn chế. Ở một số nơi, việc tổ chức và hoạt động, phát huy trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở còn lúng túng, tính thuyết phục còn hạn chế. Một số hội viên, có lúc, có nơi còn biểu hiện công thần, bảo thủ, ít chịu học tập, thiếu gương mẫu. Phong trào "Cựu chiến binh đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần" cũng như hoạt động của Hội cơ sở chưa đồng đều giữa các vùng miền. Đời sống của cựu chiến binh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi... còn khó khăn. Đó là những vấn đề mà Hội Cựu chiến binh đang tích cực khắc phục, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng và hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Là một thành viên trong hệ thống chính trị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã, đang và luôn hướng mọi hoạt động của mình về cơ sở. Tổ chức của Hội ở các cấp, trước hết là Hội cơ sở, phải ra sức phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tìm tòi biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; tăng cường giáo dục, động viên cán bộ và hội viên nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và trách nhiệm của Hội cũng như phấn đấu nâng cao trình độ và năng lực của mình góp phần làm tròn nhiệm vụ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Cựu chiến binh nguyện luôn luôn xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền các cấp, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. □